
๑ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลคึกคัก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี ๒๕62 
ครั้งที่ 1/๒๕๖2 

วันอังคาร ที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖2 เวลา 09.3๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลคึกคัก อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 

----------------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
     1) นายเสน่ห์   บุญน้อย   ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลต าบลคึกคัก  

2) นายวีรพล  สุทธิเพชร  ต าแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลต าบลคึกคัก 
3) นายชาตรี  หลีเจี้ย   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต ๑ 
4) นายนพพร       ชนะภัย   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต ๑ 
5) นายสมคิด  หมื่นกล้า  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต ๑ 
6) นายนิกร   ทองลิ่ม   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต ๑ 
7) นายอุดม   ตันเก่ง   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต ๑ 
8) นายนพดล  นพฤทธิ์   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต ๒ 
9) นายสมญา  นพฤทธิ์   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต ๒ 

     10) นางสาวเบญจมาศ ตันเก่ง   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต ๒ 
     11) นายสมชาย        ชูเหล็ก   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต 2 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1)  นายสวัสดิ์  ตันเก่ง   ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก 
2)  นายกิตติพงศ ์  กิจภูวดล  ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก 
3)  นายสิริธร  บัวแก้ว   ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก 
4)   นายจุฬา  เทียนครบ  ต าแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก 
5)   นางสาววลัยลักษณ์ โสภณพิเชษ  ต าแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก 
6)   นายอนิวรรตน์            ไชยรัตน์ธนโชค  ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลคึกคัก 
7)  นายสุขเกษม             สมบัติ   ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาลต าบลคึกคัก 
8)  นางประทิพย์  ศรีสมทรง  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
9)  นายสามารถ    ภักดีรัตน์  ต าแหน่ง รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
10)   นายวัชรากร           เดชประดิษฐ์  ต าแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง 
11) นายสมหมาย  บุญลอย   ต าแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษา 
12) นางสาวเพชรน้ าหนึ่ง โนจากุล   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
13) นายณฐกร  มากแก้ว   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
14) นายปิต ิ  ตันสกุล   ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น. 
นายอนิวรรตน์ (ปลัด/เลขานุการฯ) ตามมติประชุมสภาเทศบาลต าบลคึกคัก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 

2562 โดยก าหนด ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ๒๕๖2  มีก าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน 
ประธานสภาได้นัดประชุมสภาเทศบาลต าบลคึกคัก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้ง
ที่ 1/๒๕๖2 ในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม ๒๕๖2 ตั้งแต่เวลา 09.๓๐ น. ณ  

/ห้องประชุมสภา...... 



๒ 

 

ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลคึกคัก บัดนี้ถึงเวลาประชุมแล้ว มีสมาชิกสภา
เข้าร่วมประชุม จ านวน 11 ท่าน จากจ านวนสมาชิกสภาทั้งหมด 11 ท่าน
ถือว่าครบองค์ประชุม เชิญท่านประธานด าเนินการตามวาระการประชุม
ต่อไป ครับ เชิญครับ  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
 1.1 รายงานการด าเนินการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจ าปี 

2562  

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ครับ ระเบียบวาระที่1  1.1 รายงานการด าเนินการของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ประจ าปี 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

น.ส.เพชรน้ าหนึ่ง (จพง.สาธารณสุข) เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้
ร่วมประชุมทุกท่านนะค่ะ ดิฉันนางสาวเพชรน้ าหนึ่ง โนจากุล เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข ขอรายงานการด าเนินการของกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่เทศบาลต าบลคึกคัก ประจ าปี 2562 ยุทธศาสตร์
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ได้แบ่งออกเป็น 5 ประเภทดังนี้ 1.สนับสนุน
หน่วยบริการ/ สถานบริการ /หน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ 2.สนับสนุนแก่
กลุ่ม/ องค์กรประชาชน/ หน่วยงานอ่ืนในพ้ืนที่ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรค 3.สนับสนุนแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟู
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ 4.การบริหารจัดการหรือพัฒนากองทุน 
5.กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่ โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมาย
ออกเป็น 7 กลุ่ม 1.กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 2.กลุ่มเด็กเล็กและ
ก่อนวัยเรียน 3.กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 4.กลุ่มวัยท างาน 5.กลุ่ม
ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 6.กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ 7.กลุ่ม
ประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง ส าหรับการด าเนินการมีรายชื่อคณะกรรมการ
กองทุนดังนี ้

๑.  นายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก เป็นประธานกรรมการ ๒.  นาง
รัศชนี  คมกล้า ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น เป็นกรรมการ ๓. ว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ  
สุวรรณรัตน์  ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น เป็นกรรมการ ๔.  นางสาวเบญจมาศ  
ตันเก่ง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เป็นกรรมการ   ๕.  นายสมชาย  ชู
เหล็ก  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เป็นกรรมการ ๖.  ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคึกคัก  เป็นกรรมการ ๗.  นางสาวบุณยา
นุช  ทองลิ่ม  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในท้องถิ่น เป็นกรรมการ 
๘.  นางสาวสุทธิจิต    นพฤทธิ์  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านใน
ท้องถิ่น เป็นกรรมการ ๙.  นายนพพร  ชนะภัย ผู้แทนหมู่บ้าน  เป็น
กรรมการ ๑๐.  นางสาวชฎา  ชุบสงฆ์  ผู้แทนหมู่บ้าน  เป็นกรรมการ ๑๑.  
นางโสภิต  ฉั่วเจริญ  ผู้แทนหมู่บ้าน เป็นกรรมการ ๑๒.  นายทรงศรี  นพ
ฤทธิ์  ผู้แทนหมู่บ้าน  เป็นกรรมการ ๑๓. นางวิจิตรา  ด้วงมาก ผู้แทนหมู่บ้าน 

/ เป็นกรรมการ ...... 
 



๓ 

 

เป็นกรรมการ๑๔.  ปลัดเทศบาลต าบลคึกคัก เป็นกรรมการและเลขานุการ 
๑๕.  นางสาวเพชรน้ าหนึ่ง  โนจากุล  เจ้าพนักงานสาธารณสุข เป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ ๑๖.  นางสาวอัญชลี  พรชัยเจริญ   หั ว ห น้ า ฝ่ า ย
บริหารงานคลัง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีที่ปรึกษากองทุน
ดังนี้ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตะกั่วป่า สาธารณสุขอ าเภอตะกั่วป่า ท้องถิ่น
อ าเภอตะกั่วป่า โดยจะสรุปงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายรับ ดังนี้ 1.การสนับสนุนจากส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จ านวนเงิน ๒๓๒,๙๖๕ บาท 2.เทศบาลต าบล
คึกคักสมทบไม่น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ จ านวนเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท 3.
ยอด เ งิ นคง เหลื อของกองทุนจากปี งบประมาณ ๒๕๖๑ เป็ น เ งิ น 
๔๘๒,๘๗๐.๗๙ บาท 4.ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๓ มีนาคม 
๒๕๖๒ งบประมาณ  ๑,๒๕๒.๔๓ บาท 5.เงินคืนเหลือจ่ายจากโครงการ 
“แพทย์แผนไทยยุคใหม่ ใส่ใจหญิงตั้งครรภ์” วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ 
งบประมาณ  ๓,๕๐๐ บาท 6.ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๘ 
กันยายน ๒๕๖๒ งบประมาณ ๑,๖๔๑.๗๑ บาท รวมรายรับ เป็นเงิน  
๘๕๒,๒๒๙.๙๓ บาท รายจ่าย1)แผนงานที่ ๑  งบประมาณ  ๖๑,๘๖๐  บาท  
โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ 

-โครงการ “แพทย์แผนไทยยุคใหม่ ใส่ใจหญิงตั้งครรภ์” งบประมาณ   
๘,๐๐๐  บาท 

-  โครงการเด็กปฐมวัยฟันสวย ยิ้มสดใส งบประมาณ  ๒๑,๕๖๐  
บาท 

-  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
 งบประมาณ  ๑๙,๐๐๐  บาท 

-  โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน (CPR) งบประมาณ  
๑๓,๓๐๐  บาท 
2.แผนงานที่ ๒  งบประมาณ  ๑๒๕,๐๕๕  บาท  โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ 

-  โครงการสุขภาพดี  บรรยากาศดี ชีวิตเป็นสุขงบประมาณ  
๓๖,๖๐๐  บาท 

-  โครงการวัยใส วัยรักสุขภาพ งบประมาณ  ๘๘,๔๕๕  บาท 
3.แผนงานที่ ๓  งบประมาณ  -  บาท  เนื่องจากไม่ด าเนินโครงการ 
4.แผนงานที่ ๔  งบประมาณ  ๘,๔๐๐  บาท  โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ 

-โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพและงานบริหารงานทั่วไปของกองทุนหลักประกันสุขภาพงบประมาณ    
๘,๔๐๐  บาท 
5. แผนงานที่ ๕ งบประมาณ  -  บาท  เนื่องจากไม่มีโรคระบาดหรือภัยพิบัติ
ในพ้ืนที่ รวมรายจ่าย เป็นเงิน  ๑๙๕,๓๑๕  บาท 
สรุปการใช้งบประมาณประจ าปี ๒๕๖๒  
 

/ งบประมาณจาก .... 



๔ 

 

-งบประมาณจากรายรับ ในปี งบประมาณ ๒๕๖๒ เป็น เ งิน 
๓๖๙,๓๕๙.๑๔ บาท   

-รวมรายจ่าย เป็นเงิน ๑๙๕,๓๑๕  บาท 
-ร้อยละการใช้จ่าย คิดเป็น ๒๒.๙๒ (จากงบประมาณท้ังหมด ๑๙๕,๓๑๕ 

x ๑๐๐ )/๘๕๒,๒๒๙.๙๓ 
-เงินคงเหลือปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๖๕๖,๙๑๔.๙๓ บาท 
-สรุปเงินคงเหลือเป็น ๑.๘๐ เท่า ของรายรับของกองทุน (เงินคงเหลือ

มากกว่า ๒ เท่าของรายรับของปีงบประมาณที่ผ่านมา สปสช. งดการจัดสรร
งบประมาณ) 
สถานการณ์การเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สปสช. จัดสรร จ านวน ประชากร 
๕,๑๘๗ คน x ๔๕ บาท เป็นเงิน ๒๓๓,๔๑๕ บาท (๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) 

-เทศบาลต าบลคึกคักคักสมทบไม่น้อยกว่า ๕๐% เป็นเงิน 
๑๓๐,๐๐๐ บาท (รอโอนงบประมาณ) 

-เงินคงเหลือปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๖๕๖,๙๑๔.๙๓ บาท 
-รวมงบประมาณทั้งสิ้น เป็นเงิน ๑,๐๒๐,๓๒๙.๙๓ บาท 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 1.2 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจ าปี 2562  

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ระเบียบวาระท่ี 1   1.2 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจ าปี 2562 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บ 
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน หมวด 10 ข้อ 101 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศส าเนางบแสดงฐานะทางการเงินและงบอ่ืนๆ ตามข้อ 100 โดย
เปิดเผยเพื่อประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลา
อันสมควร เชิญผู้อ านวยการกองคลังครับ 

นางประทิพย์ (ผอ.กองคลัง) เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้
ร่วมประชุมทุกท่านนะค่ะ ดิฉันนางประทิพย์ ศรีสมทรงผู้อ านวยการกองคลัง
คะ ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจ าปี 2562 (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน หมวด 10 ข้อ 101 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศส าเนา
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอ่ืนๆ ตามข้อ 100 โดยเปิดเผยเพ่ือ
ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร 
และกองคลังได้เปิดเผยให้ประชาชนทราบแล้ว โดยงบแสดงผลการด าเนินงาน
จ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 
2562  

 

 / รายจ่ายงบประมาณ… 



๕ 

 

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายรวม 94,786,000 บาท โดยเป็น
รายจ่ายงบกลาง 12,235,275 บาท จ่ายจริง 10,723,335.47 บาท 
รายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประมาณการไว้ 3,072,000 บาท จ่าย 
จริง 2,989,125 บาท จ่ายจริง 2,989,125 บาท เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 
ประมาณการไว้ 25,724,924 บาท จ่ายจริง 19,374,628 บาท 
ค่าตอบแทน ประมาณการไว้ 2,415,200 จ่ายจริง 1,775,973 บาท ค่า
ใช้สอย ประมาณการไว้ 19,626,130 บาท จ่ายจริง 15,328,946.61 
บ า ท  ค่ า วั ส ดุ  ป ร ะม าณ กา ร ไ ว้  11 ,3 52 ,3 55  บ าท  จ่ า ย จ ริ ง 
8,107,228.22 บาท ค่าสาธารณูปโภค ประมาณการไว้ 2,870,000 
บาท จ่ายจริง 2,384,159.64 บาท ค่าครุภัณฑ์ ประมาณการไว้ 
3,296,900 บาท จ่ายจริง 2,018,692 บาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประมาณการไว้ 10,706,800 บาท จ่ายจริง 9,532,100 บาท รายจ่าย
อ่ืน ประมาณการไว้ 30,000 บาท จ่ายจริง ไม่มี เงินอุดหนุน ประมาณการ
ไว้  3,457,000 จ่ายจริง 3,356,542 บาท รวมรายจ่ายทั้งหมด 
75,590,730.80 บาท 

รายรับ ประมาณรายการรายรับรวม 94,786,600 บาท โดยภาษี
อากร ประมาณการไว้ 38,099,600 บาท รับจริง 47,035,321.34 บาท 
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ประมาณการไว้ 2,968,000 บาท 
รับจริง 3,880,787 บาท รายได้จากทรัพย์สิน ประมาณการไว้ 850,000 
บาท รับจริง 1,059,449.27 บาท รายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์ ประมาณการไว้ 2,400,000 บาท  รับจริง 2,709,052 บาท 
รายได้เบ็ดเตล็ด ประมาณการไว้ 40,000 บาท รับจริง 102,462.78 บาท 
รายได้จากทุน ประมาณการไว้ 2,000 บาท รับจริง 3,697 บาท ภาษี
จัดสรร ประมาณการไว้ 32,577,000 บาท รับจริง 32,041,779.70 
เงิน อุดหนุนทั่ ว ไป  ประมาณการ ไว้  17 ,850,000 บาท รับจริ ง 
16,727,417 บาท รวมรายรับจริง ทั้งหมด103,559,966.09 ขอบคุณ
คะ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสา มัญ สมัยที่  1                

ครั้งที่ ๑/2562 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562  
นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ต่อไปเข้าระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย

วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑/2562 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม  2562 เชิญท่าน
เลขานุการสภาครับ 

นายอนิวรรตน์ (ปลัด/เลขานุการ) ขออนุญาตท่านประธานครับ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม  2562 
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุสภาเทศบาลต าบลคึกคัก อ าเภอตะกั่วป่า  

 
/ จังหวัดพังงา .... 



๖ 

 

จังหวัดพังงา รายงานการประชุมที่ผ่านมานะครับ มีทั้งหมด 15 หน้า หน้า
แรกนะครับผู้มาประชุม จ านวน 8 ท่าน  ผู้ไม่มาประชุม จ านวน 3 ท่านและ
ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 14 ท่าน ในส่วนนี้มีท่านใดแก้ไขเพ่ิมเติมไหมครับ 
ถ้าไม่มี ต่อไป ไปดูระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 การถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โรงเรียนบ้านปากวีป มิตรภาพที่   124 สั งกัดส านักงาน เขตพ้ืนที่
ประถมศึกษาจังหวัดพังงา โอนมาสังกัดเทศบาลต าบลคึกคัก ภายในปี พ.ศ.
2565 ตั้งแต่หน้า 2 ถึง หน้าที่ 4  ในหน้าที่ 4 ที่ประชุม รับทราบนะครับมี
สมาชิกท่านใดแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ้างไหมครับ ถ้าไม่มีไปหน้าที่ 5 นะครับ 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 อยู่ในหน้าที่ 5 ถึง 
หน้าที่ 6 สภาเทศบาลต าบลคึกคักมีมติเห็นชอบในการแก้ไขและรับรองด้วย
คะแนนเสียง เอกฉันท์ รับรอง 8 เสียง ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง – 
เสียง  มีสมาชิกท่านใดแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ้างไหมครับ ระเบียบวาระที่ 3 
เรื่องด่วนพิจารณา ไม่มี ถ้าไม่มีในหน้าเดียวกัน ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติค้าง
พิจารณา ไม่มี นะครับ ในหน้าที่ 6 เช่นเดียวกันนะครับ ระเบียบวาระที่ 5 
ญัตติเสนอพิจารณา วาระ 5.1 ญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 5 โครงการ อยู่ในหน้า 
6 ถึงหน้าที่ 10  

(1) โครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อม
สะพานซอยแหลมปะการัง-เขาสะบ้า หมู่ที่ 2 งบประมาณ 9,963,400.- 
บาท (เก้าล้านเก้าแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ปรับปรุงผิวจราจร 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,624.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  หรือพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 17,980.00 ตารางเมตร พร้อมสะพาน คสล. กว้าง 
6.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร จ านวน 1 สะพาน (รายละเอียดตามแบบ
แปลนกองช่าง)  
  (2) โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ซอยทุ่งขมิ้นเหนือ-บางตาเทียน 
หมู่ที่ 4 งบประมาณ 3,887,400.- บาท (สามล้านแปดแสนแปดหมื่นเจ็ด
พันสี่ร้อยบาทถ้วน) สะพาน คสล. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร 
จ านวน 1 สะพาน (รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง)  

(3) โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าถนนสายทุ่งขมิ้นเหนือ ม.4  
งบประมาณ 1,097,700.- บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
คูระบายน้ า กว้าง 1.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง)  

(4) โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบางเนียง หมู่ที่ 
5 งบประมาณ 3,317,900.- บาท (สามล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้า
ร้อยบาทถ้วน) ปรับปรุงผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,908.00 เมตร  

 
/ หนา 0.05 เมตร...... 



๗ 

 

หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,540.00 ตารางเมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง)  

(5) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะนางทอง หมู่ที่ 7 
งบประมาณ 1,201,900.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งพันเก้าร้อยบาท
ถ้วน) จ านวน 1 งาน (รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง) รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 19,468,300 บาท     มติที่ประชุม มีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง
เอกฉันท์  อนุมัติ 8 เสียง ไม่ อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง – เสียง  หน้า 6 
หน้า 10 มีแก้ไขไหมครับ ถ้าไม่มี ต่อไปหน้า 11 ระเบียบวาระ 5.2 ญัตติ
เสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบรับอุทิศครุภัณฑ์  

1. เครื่องปริ๊นเตอร์ อิงค์เจท ยี่ห้อ Epson รุ่น L360  จ านวน 1 
เครื่อง 
  2.เครื่องปริ๊นเตอร์ อิงค์เจท ยี่ห้อ HP รุ่น Deskjet 310+Ink  จ านวน 1 
เครื่อง ทั้งหมด 2 รายการนะครับอยู่ในหน้าที่ 11 ถึงหน้าที่ 12 ในหน้าที่ 12 
สภาเทศบาลต าบลคึกคัก มีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์  เห็นชอบ 8 
เสียง/ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง – เสียง  มีสมาชิกท่านใดแก้ไข
เปลี่ยนแปลงบ้างไหมครับ  

นางประทิพย์(ผอ.กองคลัง) เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้
ร่วมประชุมทุกท่านนะค่ะ ดิฉันนางประทิพย์ ศรีสมทรงผู้อ านวยการกองคลัง
คะ ในหน้าที่ 11 นะคะ ดิฉันขอแก้ไขนะคะ บรรทัดที่ 3 ค าว่า ก็อยากขอ
เห็นชอบ เปลี่ยนเป็น จะขอความเห็นชอบ  ขอบคุณคะ 

นายอนิวรรตน์ (ปลัด/เลขานุการ) ขออนุญาตครับ หน้าที่ 12 เช่นเดียวกันนะครับ ในวาระเรื่องอ่ืนๆ ถึง หน้า 
14 และปิดประชุม เวลา 11.15 น. มีท่านใดแก้ไขไหมครับ  

นายชาตรี (สมาชิกสภาฯ.เขต1) ครับ ขออนุญาตท่านประธาน ผม นายชาตรี หลีเจี้ย สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลคึกคัก เขต 1 ขอแก้ไข ในหน้าที่ 13 ในส่วนของนายชาตรี หลีเจี้ย 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ขอเปลี่ยนแปลงนะครับ ค าว่าเอกสารยังไม่ระเอียด ขอ
เปลี่ยนแปลงจาก ร เป็น ล นะครับ ขอบคุณครับ 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ครับ ยังอยู่ในระเบียบวาระที่ 2 นะครับ รับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑/2562 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม  
2562  มีสมาชิกท่านไหนจะแก้ไขอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเลย
นะครับ สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑/2562 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม  2562  สมาชิกท่านใด
รับรองให้ยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม สภาเทศบาลต าบลคึกคักมีมติให้แก้ไขและ รับรอง รายงานการประชุมสภา
เทศบาลต าบลคึกคัก สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 28 
ตุลาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ (รับรอง จ านวน 11 เสียง /ไม่
รับรอง – เสียง) งดออกเสียง –เสียง) 

 
/ ระเบียบวาระท่ี 3 .... 

 
 



๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องด่วนพิจารณา 
 ------------ไม่มี------------ 
ระเบียบวาระท่ี ๔  ญัตติที่ค้างพิจารณา 
 ------------ไม่มี------------ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  ญัตติเสนอใหม่ 

5.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาล
ต าบลคึกคัก ประจ าปีงบประมาณ 2562 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ญัตติเสนอใหม่ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลคึกคัก ประจ าปีงบประมาณ 2562  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาก าหนดแนวทาง วิธีการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานผลจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาทราบ
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เชิญท่านนายกครับ 

นายสวัสดิ์ (นายกฯ) กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านนะครับ กระผมนายสวัสดิ์ ตันเก่ง นายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก 
ขอเรียนต่อสภาฯ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลคึกคัก ประจ าปีงบประมาณ 2562  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาก าหนดแนวทาง วิธีการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานผลจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาทราบ
ภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี ในวาระ 5.1 กระผมขอมอบให้ หัวหน้า
ส านักปลัดเทศบาลนะครับ 

นายสามารถ (หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ) กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านนะครับ กระผมนายสามารถ ภักดีรัตน์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลครับ ขอชี้แจงเพ่ิมเติมนะครับ 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบล
คึกคัก ประจ าปีงบประมาณ 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 
ข้อ 29 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาก าหนด
แนวทาง วิธีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงาน
ผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาทราบภายในเดือนธันวาคมของทุกปี รวมทั้ง 

 
/ ประกาศผลคณะกรรมการ ...... 
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ประกาศผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นในที่เปิดเผย ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันรายงานผล
และเสนอการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และต้องปิดประกาศ 
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ ล าดับที่ 1 นะครับ 
ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลคึกคัก ได้ด าเนินการประชุมแล้ว โดย ท่านชาตรี หลีเจี้ย 
เป็นประธาน และได้เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น คือนายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก 
เรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปล าดับที่ 2 ผู้บริหารท้องถิ่น สรุปผลและเสนอ
ความเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น 
และเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น 
ล าดับที่ 3 สภาท้องถิ่น จัดให้มีการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญหรือ
วิสามัญแล้วแต่กรณี เพ่ือรับทราบผลจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือที่ประชุมแห่ง
สภาท้องถิ่นสามารถอภิปรายและเสนอความเห็นในที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
และ ประธานสภาท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นได้รับทราบ และได้เสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่น ล าดับที่ 4 ผู้บริหาร
ท้องถิ่น ส่งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่น
ได้รับทราบและได้เสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการ
พัฒนาท้องถิ่นในสภาท้องถิ่นแล้วส่งให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ล าดับที่ 
5 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 1.ผู้บริหารท้องถิ่นจัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือได้รับทราบผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นจากสภาท้องถิ่น 2.เสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ล าดับที่ 6 
ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ต่อไป 
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  วันที่ 1 ตุลาคม 
2561 – 30กันยายน 2562  เอกสารตามสิ่งแนบมาในวาระการประชุม
แล้วนะครับ ผมขอผ่านไปนะครับ หน้าต่อไป แบบที่ 2 แบบติดตามผล
การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็คือ จ านวนโครงการ 

 
/ และงบประมาณในแผน…… 
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และงบประมาณในแผน ในแต่ละปี ก็จะมี ปี 2561 2562 2563 
2564 2565 รวม 5 ปี ตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ ๆที่ 1 ก็คือ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคนและสังคมมีคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านความ
มั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาด้านการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาด้านการบริหารการจัดการที่ดี ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา
ทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค ในส่วนรายละเอียดผมขอ
ไม่ลงรายละเอียดนะครับ เพราะปรากฏตามเอกสารแล้ว ต่อมาขอเสนอ
ในส่วนของผลการด า เนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เลยนะครับ ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 ในแผน
จ านวนโครงการทั้งส้ิน 150 โครงการ สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด 71 
โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 47.33   

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม1.1ความส าเร็จการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์  จากผลการด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลต าบลคึกคัก ได้ประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
- จ านวนโครงการทั้งหมด 2 โครงการ จ านวนโครงการตามเทศ

บัญญัติ 1 โครงการ ด าเนินการไปแล้ว 1 โครงการ   
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมมีคุณภาพ 
- จ านวนโครงการทั้งหมด 79 โครงการ จ านวนโครงการตาม

เทศบัญญัติ 44 โครงการ ด าเนินการไปแล้ว 39 โครงการ และยังไม่ได้
ด าเนินการ 5 โครงการ 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
- จ านวนโครงการทั้งหมด 4 โครงการ จ านวนโครงการตามเทศ

บัญญัติ 2 โครงการ ด าเนินการไปแล้ว 2 โครงการ  
 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

- จ านวนโครงการทั้งหมด 14 โครงการ จ านวนโครงการตาม
เทศบัญญัติ 7 โครงการ ด าเนินการไปแล้ว5 โครงการ ยังไม่ได้
ด าเนินการ 2 โครงการ  

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- จ านวนโครงการทั้งหมด 9 โครงการ จ านวนโครงการตามเทศ
บัญญัติ 4 โครงการ ด าเนินการไปแล้ว 4 โครงการ  

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนา….. 
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6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการที่ดี 
- จ านวนโครงการทั้งหมด 21 โครงการ จ านวนโครงการตาม

เทศบัญญัติ 10 โครงการ ด าเนินการไปแล้ว 7 โครงการ ยังไม่ได้
ด าเนินการ 3 โครงการ โครงการโอนเพ่ือต้ังจ่ายรายการใหม่  จ านวน 1 
โครงการ ก าลังด าเนินการ 1 โครงการ 
 ๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านโครงสร้าง พ้ืนฐานและระบบ
สาธารณูปโภค 

- จ านวนโครงการทั้งหมด 21 โครงการ จ านวนโครงการตาม
เทศบัญญัต ิ4 โครงการ ด าเนินการไปแล้ว 3 โครงการ ก าลังด าเนินการ 
1 โครงการ โครงการโอนตั้งรายจ่ายใหม่  จ านวน 8 โครงการ ก าลัง
ด าเนินการ 8 โครงการ 

สรุปผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง  ๗ 
ยุทธศาสตร์ 

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2562)จ านวน 150 
โครงการ 

โครงการตามเทศบัญญัติ ประจ าปี 2562 จ านวน 72 
โครงการ 

โครงการโอนเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ประจ าปี 2562 จ านวน 9 
โครงการ 

โครงการที่ได้ด าเนินการแล้ว จ านวน 60 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ  40.00 

งบประมาณตั้งไว้ 30,523,785 บาท เบิกจ่ายแล้ว 
18,583,309.7 บาท  คิดเป็นร้อยละ 60.88 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลต าบลคึกคัก ได้บรรจุโครงการไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) จ านวน 150 โครงการ 
โดยได้อนุมัติงบประมาณด าเนินโครงการ จ านวน 81 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 54.00 ของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมี
โครงการด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 60 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
40.00 ของโครงการที่ตั้งงบประมาณด าเนินการ มีโครงการที่ก าลัง
ด าเนินการ จ านวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.33 ของโครงการ
ที่ตั้งงบประมาณด าเนินการ ในส่วนข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กระผมในฐานะเลขา
คณะท างาน ได้รับข้อเสนอจากที่ประชุมให้การด าเนินการในเทศบัญญัติ
งบประมาณ ในปีต่อไป ในส่วนของโครงการที่ไม่ได้ด าเนินงานให้เจ้าของ
โครงการ แต่ละส่วนแต่ละกองให้ท ารายงานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า
โครงการที่ตั้งในเทศบัญญัติแล้ว มีเหตุผลอันใดถึงไม่สามารถด าเนินการ
ได้ ส่วนที่ 2 การด าเนินการยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบสาธารณูปโภค ก็คือการก่อสร้างแต่ละโครงการที่เกิดความล่าช้า 

/ ไม่เบิกจ่ายให้แล้ว ….. 



๑๒ 

 

ไม่เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ก็ให้ทางผู้รับผิดชอบ ส่วน
ต้นเรื่อง คือกองช่าง ได้ชี้แจงต่อคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร ว่า
ท าไมโครงการที่ตั้งในเทศบัญญัติแล้วถึงล่าช้า และในส่วนของท่าน
ประธานไดเ้สนอให้มีการตั้งอนุกรรมการเพิ่มเติมเพ่ือจะได้ตรวจสอบและ
ชี้แจงต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนในปีถัดไป ให้ตั้ง
ผู้อ านวยการกองช่างมาเป็นอนุกรรมการ เพ่ือเสนอและสอบถามความ
คืบหน้าเกี่ยวกับโครงการสิ่งก่อสร้างต่อไปนะครับ ในส่วนคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนก็ขอรายงานเพียงเท่านี้นะครับ 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ยังอยู่ในระเบียบวาระท่ี 5.1 ญัตติเสนอใหม่ รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลคึกคัก ประจ าปี
งบประมาณ 2562 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้างไหม เชิญครับ  

นายชาตรี (สมาชิกสภาฯ.เขต1) ขออนุญาตท่านประธาน ผม นายชาตรี หลีเจี้ย สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลคึกคัก เขต 1 จากการที่ได้ประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปแล้วนั้น ซึ่งฝ่ายเลขาได้เสนอเบื้องต้น
แล้วนะครับ แต่ขอเรียนที่ประชุมให้ทราบนะครับว่า จากการที่
ประเมินผลปีนี้ นอกเหนือจากที่ฝ่ายเลขาได้อภิปรายเบื้องต้นไปแล้ว 
กระผมอยากจะแสดงความคิดเห็นนะครับ ว่าจากการประเมินในปีนี้ 
การบริหารตามเปอร์เซ็นต์ที่สมาชิกในที่ประชุมได้ทราบโครงการที่
ด าเนินการไปแล้วทั้งหมด บางโครงการก็สามารถด าเนินการไปแล้วและ
บางโครงการก็ไม่สามารถที่จะท าได้ แต่ว่าในส่วนของฝ่ายที่ติดขัดมาก
ที่สุด ก็คือฝ่ายโยธานะครับ แต่ก็ทราบบางสาเหตุว่าติดขัด ก็อยากให้
ด าเนินการในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ถ้าเป็นไปได้ ทุกฝ่ายใน
โครงการทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ ฝ่ายรับผิดชอบทั้งหมด ถ้าเป็นไปได้นะครับ
นายกฯ อยากให้หัวหน้าส่วนทุกฝ่ายให้ได้มีการประชุมสัก 6 เดือน และ
มีการรายงานผลให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประเมินผลนี้ ถ้า 1 ปี เรา
จะมีการประเมินผลเพียงครั้งเดียว โครงการต่างๆที่ได้ด าเนินการมีการ
ล่าช้าทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบในแผนการด าเนินการนะครับ โครงการที่
อยู่ในแผนนะครับ ที่ได้ด าเนินการแค่ 40 กว่า เปอร์เซ็นต์ นะครับ ใน
เทศบัญญัติที่เบิกจ่ายไปแล้วแค่ 60 กว่า เปอร์เซ็นต์ ถ้าเราท าเรื่องของ 
ธรรมาภิบาลก็คืออยากให้มีส่วนร่วม ถ้าเราอยู่แบบนี้โครงการล่าช้า
ทั้งหมดนะครับ  ส่วนที่ท าทั้งหมด ท่านนายก ท่านผู้บริหาร สมาชิกสภา
ฯ ตอบชาวบ้าน ถ้าชาวบ้านเขารู้ เขาจะติติงได้นะครับ ในครั้งต่อไป การ
ด าเนินการทั้งหมด ประมาณสัก 6 เดือนครั้ง น่าจะเห็นสมเพราะว่า การ
ด าเนินการแต่ละฝ่าย ว่าโครงการที่ เราท านี้นะครับถึงไหน ได้กี่
เปอร์เซ็นต์ และมีการวางแผนสักกี่เดือนถึงจะท าได้เพราะประมาณ 10 
20 เปอร์เซ็นต์ แต่ละช่วงๆ ได้เพ่ิมเติมนะครับ ในโอกาสนี้โครงการ
ทั้งหมดที่ผ่านมามันน้อย ขอบคุณครับ 

 
/  นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) …… 



๑๓ 

 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ครับ ยังอยู่ในระเบียบวาระท่ี 5.1 ญัตติเสนอใหม่ รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลคึกคัก ประจ าปีงบประมาณ 
2562 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้างไหม เชิญครับ 

นายสามารถ (หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ) กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านนะครับ กระผมนายสามารถ ภักดีรัตน์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลครับขอพูดในฐานะของเลขา
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ตามที่ท่านชาตรี ได้เสนอในที่
ประชุม ข้อเสนอแนะ แล้วก็วางแนวทางปฏิบัติ คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน ของเทศบาลต าบลคึกคักให้มีประสิทธิภาพนะครับ ก็ใน
ส่วนการติดตามและประเมินผลแผน ในระเบียบเขียนไว้ว่าอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง ถ้าสมาชิก โดยเฉพาะท่านชาตรี ในฐานะประธาน ก็จะได้เอา
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะนี้ ท ารายงานแจ้งคณะกรรมการ แล้วก็งานแผน
และงบประมาณ ซึ่งเป็นผู้ช่วยเลขา ก็จะเตรียมแจ้งทุกส่วนราชการนะ
ครับ เตรียมข้อมูลเพ่ือเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ใน
รอบ 6 เดือน ก็คือ เดือนเมษายน อีกครั้งนึงก็จะท าให้การติดตามและ
ประเมินผลแผนมีประสิทธิภาพมากขึ้น แล้วก็สามารถตอบประชาชนใน
ข้อซักถามได้มากขึ้นในแนวทางปฏิบัติต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

นายสวัสดิ์ (นายกฯ) กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านนะครับ กระผมนายสวัสดิ์ ตันเก่ง นายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก 
ในส่วนที่สมาชิกสภาโดยนายชาตรี หลีเจี้ย พูดเกี่ยวกับเรื่องโครงการ
ล่าช้า ผมขอให้นายช่างโยธาชี้แจงให้สมาชิกสภาฯได้รับทราบด้วยว่า 
เพราะอะไรท าไมถึงล่าช้า มีปัญหาอุปสรรคยังไง ให้สมาชิกฯได้รับทราบ 
เชิญกองช่าง หรือกองคลัง ช่วยชี้แจงด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายวัชรากร (หน.ฝ่ายแบบแผนฯ) กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านนะครับ กระผมนายวัชรากร เดชประดิษฐ์ หัวหน้าฝ่าย
แบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทนผู้อ านวยกองช่าง ขอน าเรียน
ชี้แจงเรื่อง โครงการก่อสร้าง โครงสร้างพ้ืนฐาน ในส่วนยุทธศาสตร์ที่ 7 
งบประมาณ 2562ที่ผ่านมา ที่การความล่าช้าก็เกิดจากเรื่องของห้องน้ า 
เรือ ต 813 นะครับ ก็ครั้ งแรกที่ เข้าสภาฯไว้ และสภาฯได้ ผ่าน
งบประมาณไปแล้วนั้น ปรากฏว่า เนื่องจากด้านข้างเคียง ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพังงา มีการก่อสร้างรั้วคอนกรีต คสล. ทั้ง 4 ด้าน ของ
เรือตรวจการณ์ 813 นะครับ ดังนั้นจากที่เราได้เข้าสภาอนุมัติไว้กันตัว
แบบอาคารห้องน้ าสาธารณะ จัดจ้างให้ทางเข้าทางทิศใต้ ของเรือตรวจ
การณ์นะครับ คือให้เข้าห้องน้ าได้สะดวก ให้เข้าทางทิศตะวันตก แต่
เนื่องมีข้อจ ากัดในการติดตั้ง และก็ให้สภาอนุมัติอีกครั้ง และสภาก็ 

 
/ อนุมตัิใหด้ าเนินการได…้. 



๑๔ 

 

อนุมัติให้ด าเนินการได้ แล้วก็ได้แก้ไขแบบ แล้วก็ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ต้องคีย์ในระบบ และก็ต้องสืบราคา
วัสดุอาคาร แต่ก็ยอมรับว่างานก่อสร้างอาคาร รายละเอียดการก่อสร้าง
อาคารมันเยอะมาก เขาให้สืบรายละเอียดทุกชิ้น ยกตัวอย่างงานฝา
เพดาน เขาให้คิดพ้ืนที่ต่อตารางเมตรต่อฝาเพดานใช้ลวดเท่าไร ใช้น๊อตกี่
ตัว น้ าหนักเท่าไร ก็ต้องมีรายละเอียดทุกอย่าง ข้อมูลเชิงลึกเวลาท า
จัดซื้อจัดจ้าง คือราคาเหมาต่อตารางเมตร ระเบียบการจัดซื้อ พ.ศ.
2560 ก าหนดรายการค านวณทั้งหมด แล้วก็ต้องรอสืบ 3 ร้าน มา
ประกอบ ถ้าไม่มีในราคาพาณิชย์ แต่จริงๆแล้วราคาพาณิชย์ มีเฉพาะ
ราคาหลักๆ เช่นงานคอนกรีต งานลวดผูกเหล็ก งานไม้แบบ แล้วก็ท่อ
งานบางชิ้นบางส่วน งั้นงานอาคารของเราส่วนมากไม่มีราคาพาณิชย์
จังหวัดพังงา ดังนั้นราคาที่เราสืบไม่สอดคล้องกับการคีย์ในระบบ ใน
บางครั้งในการคีย์วันนี้คีย์ได้ ต่อมาวันพรุ่งนี้คีย์ไม่ได้ มันเกิดปัญหา 
จังหวะคีย์ไปแล้วระบบเกิดล้ม ทุก อบต. ทุกเทศบาล ก็ล่าช้าเหมือนกัน 
ผมยกตัวอย่างเช่น อบต.บางม่วง อบต.เกาะคอเขา เขาก็มีปัญหา เพราะ
เขาคีย์ก่อนเรา เราก็สอบถามทางเขา เขาก็บอกว่าบางครั้งก็คีย์ผ่าน แต่
บางครั้งก็คีย์ไม่ผ่าน ก็ต้องนั่งเฝ้าตลอดเวลา เพราะคีย์กันทั่วประเทศ แต่
ถ้าเราผ่านกระบวนการตรงนี้ไปได้งานเราก็เดินไปได้เร็ว ถ้าเราออกแบบ
ตามมาตรฐานก็ส่วนมากจะไม่มีปัญหา แต่ถ้าออกแบบนอกเหนือ 
อย่างเช่นนายกบอกว่า อยากได้วัสดุปูกระเบื้องชนิดดี เราก็ต้องน าสืบว่า
ชนิดเดียวมีกี่ยี่ห้อ เราก็ต้องหา 3 ยี่ห้อที่สเปคเดียวกัน แต่ก็อยากเรียน
ต่อไปว่า ถ้าเราอยากได้ของดีต้องควรท าอย่างไร เราก็ต้องควรมีอย่าง
น้อย 3 บริษัท เพ่ือมาเปรียบเทียบกัน ถ้าเราเลือกมารายเดียวไม่ได้แล้ว
ครับ ก็ขอน าเรียนต่อสภาเทศบาลต าบลคึกคัก ผู้มีเกียรติ ถึงปัญหาและ
อุปสรรคของงานก่อสร้า ง โดยเฉพาะงานก่อสร้างอาคาร ซึ่ งมี
รายละเอียดมาก ซึ่งบางครั้งราคาพาณิชย์เอาใช้ไม่ได้ เราต้องสืบราคา
ก่อน และราคาพาณิชย์จังหวัดข้างเคียงมีน้อย ผมก็ไม่เข้าใจว่าราคา
พาณิชย์แต่ละจังหวัดท าไมมีน้อย ซึ่งเป็นปัญหาของราชการ และขอน า
เรียนที่ประชุมให้รับทราบเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายอนิวรรตน์ (ปลัด/เลขานุการ) ขออนุญาตครับ ผมขอเพ่ิมเติมการติดตามประเมินผลนะครับ โครงการแล้ว
เสร็จ 3 โครงการ และโครงการที่ด าเนินการ 9 โครงการ โครงการในเทศ
บัญญัติ มี 4 โครงการ ท าไปแล้ว 3 โครงการ และโครงการที่ค้างคือโครงการ
ห้องน้ า เรือ ต 813 และตามเอกการที่ยังปรากฎว่า 9 โครงการที่ยังท าไม่
เสร็จ ขออธิบายว่า 9 โครงการที่ยังไม่เสร็จ คือ โครงการงบประมาณเหลือ
จ่ายที่เราตั้งใหม่ สภาอนุมัติเมื่อเดือน สิงหาคม ซึ่งจัดจ้างไม่ทัน แต่ถ้า
โครงการตามเทศบัญญัติปกติตั้งไว้ 4 โครงการ แต่เราท าได้ 3 โครงการ 
แปลว่าเราท าได้  

 



๑๕ 

 

/ 75 เปอร์เซ็นต์ ….. 
75 เปอร์เซ็นต์ เท่ากับโครงการตามเทศบัญญัติ ก าลังด าเนินการ 1 โครงการ
รวมกับอีก 8 โครงการที่เกินจากการโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ 
ประเภทเงินลงทุน รวมเป็น 9 โครงการ ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ทั้งนั้น
การติดตาม 9  โครงการ ที่เหลือต้องท าให้แล้วเสร็จในงบประมาณ 2563 
ไมอ่ย่างนั้นจะมีปัญหา เพราะต้องแล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน 2563 แต่
คิดว่าน่าจะเสร็จเดือนเมษายน เพราะว่า ยังมีโครงการจ่ายขาดเงินสะสมอีก 
5 โครงการที่สภาได้อนุมัติไว้ในปีงบประมาณ 2563 ไม่อย่างนั้นจะท าไม่ทัน 
เพราะระเบียบก าหนดไว้ว่า โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม ต้องด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในปีถัดไป สภาเทศบาลต าบลคึกคัก อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
เมื่อเดือน ตุลาคม 2562 จ านวน 5 โครงการ  นั้นก็คือต้องด าเนินการ
โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ภายในกันยายน 2564 ของปีถัดไป นะครับ 
ยังไงก็แล้วแต่ต้องก าชับเจ้าหน้าที่อย่าช้า อย่ารอจนสิ้นปีงบประมาณต้องท า
ออกมาให้เร็วที่สุดในช่วงหน้าแล้ว ขอบคุณครับท่านประธานครับ 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ครับ ยังอยู่ในระเบียบวาระท่ี 5.1 ญัตติเสนอใหม่ รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลคึกคัก ประจ าปีงบประมาณ 
2562 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้างไหม เชิญครับ  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการรับการถ่ายโอนการจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากวีป มิตรภาพที่ 124  
นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ครับ ต่อไป ระเบียบวาระที่ 5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการรับการถ่าย

โอนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบ้านปากวีป มิตรภาพที่ 124 ตาม
กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 3 ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์จะจัดการศึกษา หรือรับโอนการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน หรือเปลี่ยนแปลงประเภทการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ยื่นค าขอต่อส่วนราชการก่อนวันเริ่มต้นปี
การศึกษาใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยแปดสิบวัน ขอเชิญท่านนายกครับ 

นายสวัสดิ์ (นายกฯ) กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านนะครับ กระผมนายสวัสดิ์ ตันเก่ง นายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก
พิจารณาให้ความเห็นชอบการรับการถ่ายโอนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนบ้านปากวีป มิตรภาพที่ 124  ตามกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 3 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์จะ
จัดการศึกษา หรือรับโอนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือเปลี่ยนแปลง 

 
/ ประเภทการจัดการศึกษา …. 



๑๖ 

 

ประเภทการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
ยื่นค าขอต่อส่วนราชการก่อนวันเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยแปด
สิบวัน ในส่วนนี้ขอมอบให้นายสมหมาย บุญลอย นักวิชาการศึกษานะครับ 
ชี้แจงต่อท่านประธาน และสมาชิกสภาฯทุกท่านนะครับ ขอบคุณครับ 

นายสมหมาย (นักวิชาการศึกษา) กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านนะครับ กระผมนายสมหมาย บุญลอย นักวิชาการศึกษา
ช านาญการรักษาราชการแทนผู้อ านวยกองการศึกษาตามที่ท่านนายก
มอบหมายให้ผมชี้แจงต่อที่ประชุมนะครับ พิจารณาให้ความเห็นชอบการรับ
การถ่ายโอนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบ้านปากวีป มิตรภาพที่ 
124 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพังงา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาสังกัดเทศบาลต าบลคึกคัก อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัด
พังงา  เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ หรือจนกว่าปีการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้
ถ่ายโอนจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพังงา ทางกองการศึกษาจะเริ่มรับ
ถ่ายโอนในปีการศึกษา 2564 คือ อีก 1ปีนะครับ ด้วยหลักการและเหตุผล 
และด้วยนายกฯได้แถลงนโยบายการบริหารและการพัฒนาเทศบาลต าบล
คึกคัก ต่อสภาเทศบาลต าบลคึกคัก ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลคึกคัก 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ต าบลคึกคัก แห่งนี้    โดยนโยบายที่ได้แถลงตั้งอยู่บนกรอบ และอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาล ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
มาตรา ๕๐  ดังนี้ (๑) นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร (๒) นโยบาย
ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต (๓) นโยบายการจัดการภัยพิบัติและ
การจัดระเบียบชุมชน (๔) นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
(๕) นโยบายด้านการสาธารณสุข (๖) นโยบายด้านเศรษฐกิจ (๗) นโยบาย
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (๘) นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ดังนั้น นโยบายด้านที่ ๔.  นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ซึ่งมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
มาตรา ๕๐ (๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม และ พระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ หมวด ๒ การก าหนดอ าอาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาลมีอ านาจหน้าที่ (๙) การจัดการศึกษา  โดย
มีขั้นตอนและวิธีด าเนินการแนวทางการด าเนินการเพ่ือขอรับการถ่ายโอน 
ปรากฏตามแผนภูมิแสดงขั้นตอนการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้. ประเมิน
ความพร้อมตนเอง จัดท านโยบาย แผน งบประมาณ เสนอสภาเทศบาลเพ่ือ
ขอความเห็นชอบ เทศบาลยื่นเรื่องถึง สพท.พังงา เพ่ือขอรับการประเมิน
ความพร้อม ภายใน 180 วัน ก่อนเริ่มปีการศึกษาใหม่ เทศบาลเสนอรายชื่อ 

/ คณะกรรมการประเมิน ….. 
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คณะกรรมการประเมินไปยัง สพท.พังงา เทศบาลจัดเตรียมเอกสารเพ่ือรอรับ
การประเมินความพร้อม ด าเนินการหาความสมัครใจของผู้เกี่ยวข้อง จาก
ขั้นตอนและวิธีด าเนินการดังกล่าว ในการขอความเห็นชอบในการรับการถ่าย
โอนโรงเรียน มีหลักการและเหตุผล ดังนี้. 

ตามที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  กองการศึกษา เทศบาลต าบลคึกคัก ได้
จัดการศึกษาระดับก่อนปฐมวัยและปฐมวัย (ช่วงอายุ ๒ – ๕ ปี)  ให้กับเด็ก
นักเรียนในพ้ืนที่ต าบลคึกคัก ในระยะเวลา ๑๐ กว่าปีที่ผ่านมานั้น  ซึ่งการ
จัดการเรียนการสอนดังกล่าว เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานการจัด
การศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในระดับก่อนปฐมวัยและ
ปฐมวัย และแนวโน้มจะมีจ านวนเด็กเพ่ิมมากขึ้นทุกๆ ปี ซึ่งในปีการศึกษา 
๒๕๖๒ มีนักเรียน จ านวนทั้งสิ้น ๗๙ คน ดังนั้นหากเทศบาลได้รับการถ่าย
โอนจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบ้านปากวีป มิตรภาพที่ ๑๒๔  แล้วจะ
ท าให้การจัดการศึกษาของเทศบาลสามารถบริการการจัดการศึกษาได้ทั่วทั้ง
ต าบลคึกคัก  ทั้งนี้ปัจจุบันเทศบาลต าบลคึกคัก มีความพร้อมในเรื่องของ
รายได้ บุคลากร และเรื่องอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องตามบทบาทและภารกิจของ
เทศบาลต าบล ประกอบกับคณะผู้บริหารเทศบาลมีนโยบายที่จะยกระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับก่อนปฐมวัยและปฐมวัย และระดับประถมศึกษา 
ชั้นปีที่ ๑ – ๖            

ดังนั้นอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน และขั้นตอนการ
กระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 การ
ก าหนดอ านาจและหน้าที่ให้การจัดระบบบริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้
เทศบาลมีอ านาจ และหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (9) การจัดการศึกษา และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 25๖0 มาตรา ๕๔ รัฐต้อง
ด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี  ตั้งแต่ ก่อนวัย
เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้อง
ด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรค
หนึ่ง   เพ่ือพัฒนาร่างกาย  จิตใจ  วินัย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญาให้
สมกับวัย  โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย รัฐต้องด าเนินการให้
ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ  รวมทั้งส่งเสริม 
ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ  โดยรัฐ
มีหน้าที่ด าเนินการ  ก ากับ  ส่งเสริม  และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา 
ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  ทั้งนี้   ตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแหง่ชาติซึ่งอย่างน้อย ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการ 
 

/ ศึกษาแห่งชาติ  …… 



๑๘ 

 

ศึกษาแห่งชาติและการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการ ให้เป็นไป
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
คนดี  มีวินัย  ภูมิใจในชาติ  สามารถเชี่ยวชาญได้ ตามความถนัดของตน  
และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ ในการ
ด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง  หรือให้
ประชาชนได้รับ การศึกษาตามวรรคสาม  รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตามความถนัดของตน ให้
จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์  เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ าในการศึกษา  และเพ่ือเสริมสร้างและ พัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพครู  โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน  หรือใช้
มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับ
ประโยชน์ในการลดหย่อน  และสอดคล้องกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ 
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องข้างต้น ตลอดจนสถานะทางการ 
เงินของ เทศบาลต าบลคึกคัก มีความพร้อมในด้านงบประมาณ และด้านการ
บริหารที่สามารถรองรับการถ่ายโอนสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
การประถมศึกษาพังงา จ านวน ๑ โรงเรียน  “โรงเรียนบ้านปากวีป มิตรภาพ
ที่ ๑๒๔ ” ทั้งนี้ตามกฎของกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน
ความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ซึ่งการรับโอนสถานศึกษา จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาล ก่อนด าเนินการตามขั้นตอน เพ่ือขอรับความ
เห็นชอบ ถ่ายโอนสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มา
สังกัดเทศบาลต าบลคึกคัก ต่อไปเงื่อนไขประกอบเกณฑ์การประเมินความ
พร้อม ในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
เงื่อนไขบังคับ ก่อนการประเมินเตรียมความพร้อม การมีรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะจัด
การศึกษา ต้องมีรายได้รวมเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินกู้จากรัฐฯ  (ไม่รวมเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ) เฉลี่ย 3 ปีงบประมาณย้อนหลัง (ไม่รวมปีงบประมาณ
ปัจจุบัน) เพียงพอที่จะใช้จัดการศึกษาได้สัมฤทธิ์ผล โดยถือระดับรายได้และ
ลักษณะการจัดการศึกษา ดังนี้  

1 รายได้เฉลี่ย ระดับ 1 ปี ๆ ละไม่เกิน 5 ล้านบาท ให้จัดและรับ
โอนการศึกษาระดับ ก่อนประถมศึกษา และให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของรัฐได้ เพ่ือเตรียมความพร้อม       จัดการศึกษาเองในอนาคต หรือ
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนจัดการศึกษา  

2 รายได้เฉลี่ย ระดับ 2 ปีๆ ละเกินกว่า 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 
ล้านบาทให้จัดและรับโอนการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ระดับประถมศึกษา) และรับ 
 

/ โอนสถานศึกษา ..... 



๑๙ 

 

โอนสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาท่ี  มีจ านวนนักเรียน 300 คนข้ึนไป  
3 รายได้เฉลี่ย ระดับ 3 ปีๆ ละเกินกว่า 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 

ล้านบาท ให้จัดและรับโอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ระดับประถมศึกษา) และ
รับโอนสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่มีจ านวนนักเรียน 300 คน ขึ้นไป   
และระดับมธัยมศึกษาท่ีมีจ านวน นักเรียนตั้งแต่    1,500   คน  ขึ้นไป เว้น
แต่ที่ก าหนดไว้ส าหรับ ระดับ 4  

4 รายได้เฉลี่ย ระดับ 4 ปีๆ ละเกินกว่า 20 ล้านบาท ขึ้นไป ให้
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาสงเคราะห์การศึกษาเพ่ือคนพิการ 
การศึกษาส าหรับผู้ที่ม ี ความสามารถพิเศษ การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา และรับโอนสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่มี
ลักษณะพิเศษบางประการที่อยู่ในการศึกษาระดับพ้ืนฐานตามที่แผนปฏิบัติ
การก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนด  

ส าหรับเทศบาลต าบลคึกคัก เมื่อพิจารณารายได้เฉลี่ย  ย้อนหลัง  ๓ 
ปีงบประมาณ  ตั้งแต่ในปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ เทศบาลต าบล
คึกคัก รายรับ ปีงบประมาณ 2561 96,388,608.07 บาท รายรับ 
ปีงบประมาณ 2562 94,786,600 บาท รายรับ ปีงบประมาณ 2563 
95,792,600 ข้อมูลดังกล่าว ได้มาจาก เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลต าบลคึกคัก อ าเภอ
ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา หน้า 20-23 จากการพิจารณารายได้เฉลี่ยข้างต้น จะ
เห็นว่าเทศบาลต าบลคึกคัก สามารถจัดการศึกษาได้ถึงระดับ ๔ คือ มีค่าเฉลี่ย
ของรายได้เกินกว่า ๒๐ ล้านบาท แต่ทั้งนี้เมื่อพิจารณาระดับการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลคึกคัก พบว่า
สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่มีการจัดการศึกษา ระดับขั้นพ้ืนฐานทั้งสิ้นคือตั้งแต่
ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีจ านวนรวม ๓ แห่ง 
ประกอบด้วย ประถมศึกษา อย่างเดียว ๒ แห่ง และขยายโอกาสถึง ม. ๓ 
จ านวน ๑ แห่ง ในปีการศึกษา ๒๕๖๔เทศบาลต าบลคึกคัก มีนโยบายรับโอน
สถานศึกษา มาสังกัดกองการศึกษา เทศบาลต าบลคึกคัก จ านวน ๑ แห่ง 
ได้แก่ โรงเรียนบ้านปากวีป มิตรภาพที่ ๑๒๔ จัดการศึกษา ในระดับปฐมวัย 
และประถมศึกษา ซึ่งจะต้องมีการด าเนินการ สอบถามความสมัครใจของ
สถานศึกษา และพิจารณาประเมินความพร้อมของสถานศึกษาที่สมัครใจถ่าย
โอนร่วมกับต้นสังกัดของสถานศึกษา      ซึ่งจะเป็นขั้นตอนหลังจากที่
เทศบาลต าบลคึกคัก ได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลคึกคักแล้ว 
วัตถุประสงค์ของการรับโอนฯ มีดังนี้.- 

๑)  เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ตามความต้องการจ าเป็นของท้องถิ่น ให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อเด็กเยาวชน และประชาชนในต าบลคึกคัก  

 
    / 2) เพ่ือส่งเสริมสถานศึกษา.......  



๒๐ 

 

๒)  เพ่ือส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็น สถานศึกษาของชุมชนอันแท้จริง โดยการ
สนับสนุนให้ โรงเรียน ใช้แหล่งวิทยาการในท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ทาง
การศึกษา และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  

สรุปในการขอรับถ่ายโอนมีกระบวนการประเมินความพร้อมในการ
จัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี 6 ขั้นตอน คือ 

๑) การตรวจสอบรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือวาง
แผนการจัดการศึกษา ก่อนการขอประเมินความพร้อมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นควรพิจารณารายได้ของตนเอง หากมีรายได้ระดับใด ก็ควรขอจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับระดับรายได้นั้น ซึ่งมี 4 ระดับ (ตามเอกสารที่แนบ) 

๒)การจัดท านโยบายแผนงบประมาณน าเสนอสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นชอบการจัดการศึกษา คณะผู้บริหารควรพิจารณา
ความต้องการจ าเป็นในท้องถิ่นที่จะจัดการศึกษา และความพร้อมในการจัด
การศึกษาตามกฎกระทรวง โดยประเมินตนเองว่ามีความเหมาะสมที่จะจัด
การศึกษาหรือไม่ เ พียงใด ซึ่ งฝ่ายบริหารได้จัดท ารายละเอียด แผน
งบประมาณ แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาตามที่
ได้ชี้แจงไปแล้ว 

๓)การยื่นเรื่องขอประเมินความพร้อมต่อส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง การยื่นให้ยื่นก่อนเปิดภาคเรียนต้นปี
การศึกษาที่จะจัดไม่น้อยกว่า 180 วัน ซึ่งขั้นตอนที่ 3 จะด าเนินการได้ก็
ต่อเมื่อผ่านขั้นตอนที่ 2 คือสภาเทศบาลให้ความเห็นชอบก่อน 
 4)  การเสนอชื่อกรรมการประเมินให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยเสนอชื่อบุคคลเป็นผู้แทน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความรู้ในเรื่องการจัดการศึกษาที่ขอรับการประเมิน 
จ านวน 3 คน เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน และเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

          5) การจัดเตรียมเอกสารหลักฐานรอรับการประเมินความพร้อม 
  6) การด าเนินการหาความสมัครใจของผู้ที่ เกี่ยวข้องในการให้
สถานศึกษาโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีคณะกรรมการ
ด าเนินการหาความสมัครใจส่วนรายละเอียดปรากฏตามเอกสารส่วนที่ 3 
การขอประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีได้แจกให้กับสมาชิกสภา ในส่วนของเทศบาลต าบลคึกคักในการ
ขอรับโอน ขณะนี้อยู่ ในขั้นตอนการน าเสนอสภาเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในหลักการ เมื่อสภาให้ความเห็นชอบก็จะได้ด าเนินการให้เป็นไป
ตามขั้นตอนต่อไป และจากการประเมินความพร้อม ขั้นตอนที่ 1 ด้านรายได้ 
ก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนที่ 2 การจัดท านโยบาย แผน งบประมาณ 
ฝ่ายบริหารก็ได้จัดท ารายละเอียดน าเสนอสภาเรียบร้อยแล้ว เมื่อสภาให้ความ
เห็นชอบก็จะได้ด าเนินการในขั้นตอนการเสนอยื่นเรื่องขอประเมินความพร้อม 
 

/ ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่ ….. 



๒๑ 

 

 
ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและการเสนอ
ชื่อคณะกรรมการประเมินที่เป็นผู้แทนของเทศบาลและผู้ทรงคุณวุฒิก่อนเปิด
ภาคต้นปีการศึกษาที่จะจัดไม่น้อยกว่า 180 วัน การจัดเตรียมเอกสาร
หลักฐานรอรับการประเมิน และการด าเนินการหาความสมัครใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง ในการให้สถานศึกษาโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่อไป และเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านปากวีป มิตรภาพที่ 
124 ได้มีการประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ ากว่า  120 คน ซึ่งโรงเรียนปากวีป 
มิตรภาพที่ 124 มีนักเรียน 58 คน ต้องไปควบรวมสถานศึกษากับโรงเรียน
หลัก ที่อยู่ในต าบลเดียวกันและมีระยะทางไม่น้อยกว่า 6 กิโลเมตร โดย
โรงเรียนหลักที่จะต้องไปควบรวมตามร่างแผนปีการศึกษา 2565 คือ 
โรงเรียนวัดคมนียเขต ซึ่งระยะทางห่างจากโรงเรียนบ้านปากวีป มิตรภาพที่ 
124 3.8 กิโลเมตร และทางคณะเทศบาลต าบลคึกคักก็ได้ไปเข้าร่วม และ
ผลของการประชุมประชาคม มติที่ประชุมของผู้ปกครอง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มี
มติ ไม่เห็นด้วยกับการไปควบกับโรงเรียนวัดคมนียเขต คิดเป็น 100 
เปอร์เซ็นต์ ของผู้เข้าร่วม ผมคิดว่าการประชาคม รอบแรกผ่านแล้วนะครับ 
ต่อไปก็จะมาพิจารณาว่ามีข้อดี ข้อเสียยังไงบ้าง ดังนั้นผมเสนออีกนิดนะครับ 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 มาตรา 54วรรค 3 รัฐต้อง
ด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ 
รวมทั้งส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่าง
รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ 
โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา 
ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติซึ่งอย่างน้อย ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษา
แห่งชาติ และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการ  ให้เป็นไปตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติด้วย เกณฑ์การตัดสินความพร้อม ดังนี้  
 ๑.การผ่านเงื่อนไขบังคับก่อนการขอประเมินความพร้อมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องตรวจสอบตนเองให้มีคุณสมบัติตามเงื่อนไข
บังคับก่อนการขอประเมินความพร้อมโดยเงื่อนไขบังคับก่อนการขอประเมิน
ความพร้อมมี ๑ รายการ คือ การมีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพียงพอในการจัดการศึกษา   
 ๒. การผ่านเกณฑ์การ ประเมินความพร้อมเกณฑ์การประเมินความ
พร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย ๖ 
องค์ประกอบ และ ๑๑ ตัวชี้วัด เกณฑ์การผ่านการประเมินความพร้อมในการ
จัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและลักษณะการจัดการศึกษา
ตามผลการประเมิน แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
 

/ วิธีการ เงื่อนไข ….. 



๒๒ 

 

วิธีการ เงื่อนไข ตัวชี้วัด และระดับคุณภาพในการประเมินความพร้อมในการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไข
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๙) ดังนี้ ระดับ
เฉลี่ยที่ได้ ไม่ถึง 1.5 ระดับต่ า ลักษณะการจัดการศึกษา คือ ให้มีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาของรัฐไปก่อน เพ่ือเตรียมความพร้อมจัดการศึกษาเองใน
อนาคต และอาจร่วมกับ อปท.อ่ืนจัดการศึกษา 1.5 แต่ไม่ถึง 2.10 ระดับ
ปานกลาง ลักษณะการจัดการศึกษา คือให้จัดและรับโอนการศึกษาระดับ
ก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา , รับโอนสถานศึกษาระดั บ
ประถมศึกษาที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 300 คนขึ้นไป , รับโอนสถานศึกษา
พิเศษ ประเภทที่ 6 ระดับประถมศึกษาโดย อปท.ที่รับโอนต้องมีแผนการ
พัฒนาสถานศึกษาที่ชัดเจน ละมีการติดตามประเมินผลเพ่ือให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน ระดับ 2.1 แต่ไม่ถึง 2.7 ระดับสูง ลักษณะการจัดการศึกษา ให้
จัดและรับโอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยกเว้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภทอาชีวศึกษา 2.7 ขึ้นไป ระดับ สูงมาก ลักษณะการจัดการศึกษา ให้
จัดและรับโอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภทอาชีวศึกษา แต่ของเรา ขอแค่ เกิน 1.5 แต่ไม่ถึง 2.1 ก็พอแล้ว  
 การประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ใน 3 กรณี ดังนี้  
 กรณีที่ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขึ้น
ใหม่โดยที่ยังไม่เคยจัดการศึกษามาก่อน  
 กรณีที่ 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเคยจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
แล้ว แต่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงประเภทการจัดการศึกษา  
 กรณีที่ 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอรับโอนการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน   จากกระทรวงศึกษาธิการ การสุ่มตัวอย่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้
ด าเนินการดังนี้ 
 ๑. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ลูกจ้างประจ า กรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานให้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด 
 ๒. ผู้ปกครองนักเรียน ให้สุ่มตามวิธีการทางสถิติ โดยค านึงถึงการ
กระจายและการเป็นตัวแทนและเมื่อรวมกับผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
ลูกจ้างประจ า กรรมการสถานศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน แล้วให้มีจ านวนรวม ไม่เกิน 
๑๐๐ คน กรณีไม่เกิน  ๑๐๐ คน ให้เลือกท้ังหมด  
 ๓. หากผู้บริหารสถานศึกษา ครู  ลูกจ้ างประจ า  กรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองนักเรียน อยู่ในหลายฐานะให้เลือกฐานะใด
ฐานะหนึ่งเพียงอย่างเดียว และต้องไม่อยู่ในฐานะประชาชน ซึ่งได้รับเลือกให้
แสดงความคิดเห็นในฐานะประชาชน 
 ๔. กรณีที่มีสถานศึกษาเกี่ยวข้องกับการประเมินความพร้อมในกรณี
นั้น ตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป ให้สุ่มตัวอย่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามสัดส่วนของ
สถานศึกษา  

/ การถ่ายโอนทรัพย์สิน …… 



๒๓ 

 

การถ่ายโอนทรัพย์สินของสถานศึกษา ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด าเนินการดังนี้ ซึ่งเป็นที่ดินราชพัสดุ  
 ๑.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ส ารวจที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสร้างใช้ประโยชน์ในราชการสถานศึกษาที่
จะถ่ายโอนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งข้อมูลถ่ายโอนงานให้
ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ทราบตามแบบ ทบ.๑๒ 
แจ้งส่งคืนที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองของสถานศึกษาที่ถ่ายโอนกับ
ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 

    ๑.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 แจ้งข้อมูลการรับโอนสถานศึกษาให้กับส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ทราบ 
ตามแบบ ทบ.๑๒ 
แจ้งขอใช้พ้ืนที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองใช้ประโยชน์ในราชการของ
สถานศึกษาท่ีรับโอนกับส านักงานธนารักษ์พ้ืนที ่
ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างที่เป็นกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษาของรัฐที่เป็น
นิติบุคคล 
 ๒.๑ ให้สถานศึกษาประสานงานส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่  โอน
กรรมสิทธิ์ที่ดินในนามสถานศึกษาเป็นที่ราชพัสดุ 
 ๒.๒ น าที่ดิน อาคาร และสิ่ งปลูกสร้างที่ เป็นกรรมสิทธิ์ของ
สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ 
3. ครุภัณฑ์  
 ๓.๑ สถานศึกษาที่เป็นหน่วยเบิกให้ตัดจ าหน่ายครุภัณฑ์ออกจาก
ระบบ CFMIS 
 ๓.๒ สถานศึกษาที่ เป็นหน่วยเบิกให้โอนครุภัณฑ์ไปพร้อมกับ
สถานศึกษาแต่หากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบันทึกครุภัณฑ์ของ
สถานศึกษาในระบบ GFMIS ให้ตัดจ าหน่ายออกจากระบบ ด้วย 
๔.ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเบิกถอนเงินรายได้สถานศึกษาและเงิน
อุดหนุนรายหัวไปฝากคลังหรือธนาคารไว้ให้สถานศึกษาด าเนินการต่อไป 
๕.เงินเดือนและค่าเช่าบ้านของผู้ได้รับสิทธิ์เบิกถ่ายโอนให้เบิกเงินเดือนและ
ค่าเช่าบ้านจากงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ก่อน 
๖.ค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร นับแต่ค าสั่งให้โอนและรับโอน มีผลใช้
บังคับบุคลากรของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนทั้งถ่ิน 
๗.เงินงบประมาณค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีการท าสัญญาก่อหนี้
ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายตามสัญญาต่อไป 
๘.เงินงบประมาณค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเปลี่ยนแปลงให้สถานศึกษาในสังกัดต่อไป 
 

/ถ่ายโอนบุคลากร  .... 
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การถ่ายโอนบุคลากร 
 ๑. ต าแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๒. ต าแหน่งลูกจ้างประจ า 
 ๓. ต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว 
 ๔. ต าแหน่งพนักงานราชการ 
จากหลักการ เหตุผลและรายละเอียด (เอกสารแนบท้ายญัตติ) และตามที่
กระผมและนายสมหมาย บุญลอย นักวิชาการศึกษาช านาญการ รักษา
ราชการแทน ผู้อ านวยการกองการศึกษา ที่ได้น าเรียนและชี้แจงเพ่ือพิจารณา
ต่อสภาเทศบาลต าบลคึกคัก ดังกล่าวตามข้างต้น และทั้งนี้ตามกฎของ
กระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
ซึ่งการรับโอนสถานศึกษา จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนด าเนินการตามขั้นตอนดังนั้น กระผม ขอให้ที่
ประชุมสภาเทศบาลต าบลคึกคัก ได้พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบรับการถ่าย
โอนสถานศึกษาโรงเรียนบ้านปากวีป มิตรภาพที่ 124 สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน มาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลต าบลคึกคัก อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัด
พังงา เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 หรือจนกว่าปีการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้
ถ่ายโอนจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ขอบคุณครับ 

นายอนิวรรตน์ (ปลัด/เลขานุการฯ) ขออนุญาตท่านประธานครับ ขอสอบถาม หน้าที่ 4 หน้าที่ 5 เงื่อนไขบังคับ 
ก่อนการประเมินเตรียมความพร้อม ในข้อ 1.1 รายได้เฉลี่ย ระดับ 1 ปี ๆ 
ละไม่เกิน 5 ล้านบาท มันไม่มีที่ไหนแล้ว อปท.ที่ไม่เกิน 5 ล้าน แต่เมื่อนั่ง
อ่านวิเคราะห์แล้วนะครับ ข้อ 1.1-1.4 ค าว่ารายได้ 5 ล้าน ถ้าดูให้ดีน่าจะ
เป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือการ การจัดการศึกษา แล้ว 1.2 รายได้เฉลี่ย ระดับ 2 ปีๆ 
ละเกินกว่า 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาทให้จัดและรับโอนการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษา และรับโอนสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาที่
มี จ านวน นักเรียน 300 คนขึ้นไป แต่ถ้าท่านวิเคราะห์และตีความให้ดีนะ
ครับ ก็ยอดนี้ ก็คือยอดเงินที่จะใช้เพ่ือการจัดการด้านการศึกษาเลยนะครับ 
เพราะเมื่อค านวณค่าใช้จ่ายแล้วน่าอยู่ประมาณนี้  เพราะถ้าท้องถิ่นมีรายได้
จริง 10 ล้าน คงจะจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาที่มี จ านวน นักเรียน 
300 คนขึ้นไปไม่ได้แน่  ส่วนรายได้เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ของเทศบาลต าบล
คึกคัก 3 ปี ตามอกสาร อยู่ที่ประมาณ 96 ล้านกว่า  94 ล้านกว่า และ 95 
ล้านกว่า ซึ่งผมว่าจะไม่น่าจะตอบโจทก์ตรงนั้น ปัญหาอยู่ที่ว่า เราจะต้อง
แสดงให้เห็นว่า เราจะใช้งบประมาณเพ่ือการจัดการศึกษา ปีละเท่าไหร่ โดย
กองการศึกษาต้องจัดท าแผนและงบประมาณการเงินของเราที่จะต้องน าไป
จัดการ การจัดการศึกษา ไม่ว่ าจะเป็น ค่าใช้จ่ ายด้ านบุคลากร ค่า
สาธารณูปโภค ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย  งบเพ่ือการลงทุน น่าจะหนักอยู่ปีแรก
เพราะต้อง 

/ จัดท้องถิ่นต้องด าเนินการ ... 
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จัดท้องถิ่นต้องด าเนินการตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้เอง  แต่ในปีถัดไปจะไม่
หนักเพราะเราขอจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ขอบคุณครับ 

นายสวัสดิ์ (นายกฯ) กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านนะครับ กระผมนายสวัสดิ์ ตันเก่ง นายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก
จากหลักการเหตุผลและรายละเอียดที่ กระผม ให้ท่านสมหมาย บุญลอย 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษา 
ได้น าเรียนและชี้แจงเพ่ือประกอบการพิจารณาต่อสภาเทศบาลต าบลคึกคัก 
ดังกล่าวข้างต้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเพ่ือ
พิจารณา ให้ความเห็นชอบรับการถ่ายโอนสถานศึกษาโรงเรียนบ้านปากวีป 
มิตรภาพที่ ๑๒๔  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพังงา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาสังกัดกองการศึกษา เทศบาลต าบล
คึกคัก อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา  เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ หรือ
จนกว่าปีการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ถ่ายโอนจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
พังงา ดังนั้นผมขอเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ เพ่ือพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบรับการถ่ายโอนสถานศึกษาโรงเรียนบ้านปากวีป มิตรภาพที่ 
๑๒๔ ในครั้งนี้นะครับ ขอบคุณครับ 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ครับ ยังอยู่ระเบียบวาระที่ 5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการรับการถ่าย
โอนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบ้านปากวีป มิตรภาพที่ 124 มี
ท่านใดจะให้ความชี้แนะ เชิญครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม เลยนะครับ ท่านใด
เห็นชอบรับโอน การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบ้านปากวีป มิตรภาพที่ 
124 ยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม สภาเทศบาลต าบลคึกคัก เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ (เห็นชอบ 11 
เสียง/ไม่เห็นชอบ  – เสียง/งดออกเสียง - เสียง)     

             

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ต่อไปเข้าระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ เชิญครับ 
นายสุขเกษม (รองปลัดเทศบาล) เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้

ร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสุขเกษม สมบัติ รองปลัดเทศบาลต าบลคึกคัก 
เนื่องจากในระเบียบนี้เป็นระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ เกี่ยวข้องกับการ
ประชุมสภาฯ ในครั้งนี้ เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระที่ 1 เพ่ือความถูกต้อง 
ชัดเจน เกี่ยวกับการรายงานการด าเนินการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ประจ าปี 2562 สมาชิกทุกท่านลองเปิดในเอกสารประกอบหน้าสุดท้าย 
อยากสอบถาม นายอนิวรรตน์ ไชยรัตน์ธนโชค ในฐานะเลขานุการ กองทุน 
ในส่วนเอกสารที่พิมพ์ตัวเลขถูกต้องหรือไม่ รายรับมีทั้งหมด 6 รายการ รวม
รายรับเป็นเงิน 852,229.93 บาท รายจ่ายมีทั้งหมด 5 รายการ รวม
รายจ่ายเป็นเงิน 195 ,315 บาท สรุปการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
2562  

/ งบประมาณจากรายรับ ……. 
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งบประมาณจากรายรับในปีงบประมาณ 2562 เป็นเงิน 369 ,359.14 
บาท รายรับนี้ไม่ตรงกับรายรับ 852,229.93 บาท ส่วนบรรทัดที่ 2 รับรอง
รายจ่ายเป็นเงิน 195,315 บาท ยอดกองคลังมีการพิมพ์ผิดพลาดหรือไม่ 
เอกสารทางราชการที่รายงานให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบ ขอบคุณครับ 

นางสาวเพชรน้ าหนึ่ง  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
(เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ) และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางสาวเพชรน้ าหนึ่ง โนจากุล ต าแหน่ง เจ้า

พนักงานสาธารณสุข ส าหรับการพิมพ์รายรับด้านบนคือ รายรับที่เราก าหนด
จ าแนกได้รับมาจริง ส่วนการสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี 2562 
งบประมาณรายรับในปี 2562 เป็นการคิดของ สปสช. ที่ให้เราคิดร้อยละ
จากรายรับที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
232 ,965 บาท และเทศบาลสนับสนุน 130 ,000 บาท คือรวมสอง
รายการนี้ เป็นเงิน 362,965 บาท ซึ่งเป็นการคิดงบประมาณที่คิดส าหรับ
สองรายการนี้ ส าหรับรายรับคงเหลือของปี 2561 และดอกเบี้ยเงินฝากของ
ปี 2562 ไม่เป็นฐานในการบันทึกข้อมูลของรายรับการใช้จ่ายเป็นฐานข้อมูล
ที่ สปสช. ให้น ามาคิดค านวณ รายจ่ายที่จ่ายจริง 195,315 บาท รวมการ
คิดร้อยละค่าใช้จ่าย คิดจากสองยอดนี้เป็นร้อยละ 22.92 ขอบคุณค่ะ 

นายอนิวรรตน์ (ปลัด/เลขานุการฯ) ขออนุญาตเพิ่มเติมครับ การรายงานยอดการเงิน ทางกองทุน จะรายงานเป็น
ระบบ ONLINE ทั้งหมด เพราะฉะนั้น รายงานมันจึงมียอดที่อาจจะรวมไม่
ตรงในบางครั้ง เพราะเกิดจากดอกเบี้ยบางตัวด้วย คือดอกเบี้ยจะขึ้นมาเองใน
ระบบ ซึ่งเมื่อพิมพ์มาจะใช้ระบบในการพิมพ์ ขอบคุณครับ 

นายสมชาย (สมาชิกสภาฯ เขต2) เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้
ร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสมชาย ชูเหล็ก สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก 
เขต 2 ประเด็นแรกคือเรื่อง พ้ืนที่เรือ ต.813 ไม่ได้เกี่ยวกับเทศบาลต าบล
คึกคัก แต่อยู่ในพ้ืนที่ต าบลคึกคักจึงอยากจะสอบถามว่า ที่มีการท ารั้วเข้าไป
พ้ืนที่มีความต่างระดับอยู่ เกิดอุบัติเหตุไม่ต่ ากว่า 10 ครั้ง พ้ืนที่เป็นพ้ืนปูนสี
เดียวกัน ซึ่งผมเห็นเหตุการณ์และได้เจอกับเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะ
บอกกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ผมได้แจ้งให้ตีเส้นขาว แดง หรือ 
ขาว เหลือง เพราะพ้ืนที่ดังกล่าวอันตราย เป็นจุดที่เหมือนจะกลับรถได้ แต่
ความจริงคือไม่สามารถกลับรถได้ จึงขอแจ้งทางฝ่ายโยธา ให้ท าหนังสือไปยัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของต าบล
คึกคักครับ ส่วนประเด็นที่สองขอสอบถามฝ่ายจัดเก็บรายได้ เกี่ยวกับการ
จัดเก็บภาษีในปีหน้า เกรงว่าชาวบ้านจะไม่เข้าใจ ไม่ว่าจะเป็น ภาษีที่ดิน ภาษี
โรงเรือน ว่าจะต้องเสียภาษีอย่างไร อยากให้แจ้งข้อมูลเบื้องต้น ขอบคุณครับ 

นางประทิพย์ (ผู้อ านวยการกองคลัง) ขออนุญาตคะท่านประธาน เรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็น
เรื่องใหม่ ทางกองคลังไม่ได้นิ่งนอนใจ ก าลังจัดท าโครงการอยู่นะคะ เราจะจัด 

 
/ ประชุมทั้งภาคโรงแรม ….. 
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ประชุมทั้งภาคโรงแรม ภาคประชาชน และจะเชิญสมาชิกสภาเทศบาล ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และจะเริ่มเก็บตั้งแต่เดือนมกราคมของ ปี2563 แต่ตอนนี้ได้
ขยายออกไปอีก 4 เดือน คือจะต้องเสียภาษีภายในเดือนกันยายน 2563 ซึ่ง
ยังมีช่วงระยะเวลาที่จะท าความเข้าใจในส่วนนี้ ประมาณไม่ เกิน 2 เดือนจะ
จัดประชุมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ี 

นายสุขเกษม (รองปลัด) ขออนุญาตท่านประธาน เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกฯ คณะผู้บริหาร 
หัวหน้าส่วนราชการและผู้ร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสุขเกษม สมบัติ รอง
ปลัดเทศบาลต าบลคึกคัก ในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมดูแลกองคลัง เมื่ อสักครู่ที่
ท่านสมชาย ชูเหล็ก สอบถามเกี่ยวกับประเด็นในการท าความเข้าใจให้
ประชาชนทราบเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง 2562 ซึ่ งตอนนี้
กระทรวงมหาดไทย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ 
เผ่าจินดา ได้ขยายขั้นตอนต่างๆของปีในการจัดเก็บ  ซึ่งที่  ผอ.ประทิพย์ ศรี
สมทรง ผู้อ านวยการกองคลัง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบตอนนี้ทางกองคลังก็
ได้ท าโครงการ ซึ่งผมก็ได้ตรวจสอบโครงการ รายละเอียดต่างๆ และได้
ประสานติดต่อกรมธนารักษ์ และกรมที่ดินซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวของตาม
พระราชบัญญัติภาษีตัวใหม่ จะมาอธิบาย ท าความเข้าใจโครงการต่างๆ ให้แก่
ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เดี่ยวจะมีการจัดโครงการให้ความรู้ดังกล่าว เมื่อถึงเวลา
ก็ขอความอนุเคราะห์ผู้ที่เกี่ยวข้องมารับฟัง สอบถาม เพ่ือที่จะเข้าใจ น าเรียน
ท าความเข้าใจเพ่ิมเติมให้ที่ประชุมสภาฯได้รับทราบ 

นายชาตรี (สมาชิกสภาฯ เขต1) ขออนุญาตครับ ให้ทางฝ่ายกองคลังประสานผู้น าท้องถิ่นว่าในเรื่องนี้ว่าเป็น
เรื่องใหม่ต้องมีการอบรมในเบื้องต้น ชี้แจงให้ผู้ใหญ่รับทราบว่าจะมีการเรียก
ประชุมก่อน เพ่ือให้เป็นการตอบค าถามชาวบ้าน ชี้แจงให้ผู้น าท้องถิ่นทราบ
เบื้องต้นก่อนดีกว่าครับ ขอบคุณครับ 

นายอนิวรรตน์ (ปลัด/เลขานุการฯ) ขออนุญาตครับ สรุปนะครับกองคลังลงไปดูว่าเราอาจจะมีการประชุมผู้น า
ชุมชนก่อน ก านัน ผู้ช่วย สมาชิกสภาเทศบาล ครั้งแรกอาจจะเป็นผู้น าชุมชน
ทั้งหมดก่อน ให้มีความรู้ก่อน ครั้งที่สอง คือผู้มีส่วนได้เสียมาอบรมต่อ แยก
กลุ่มเป็นผู้ประกอบการโรงแรมเพราะกลุ่มนี้จะมีความคิดไม่เหมือนกัน 
ต่อจากนั้นก็ผู้ประกอบการรายใหญ่ หลังจากการอบรมผู้น าชุมชนแล้วคิดว่า
ไม่น่าจะเป็นรุ่นเดียว อาจจะแบ่งเป็นหลายรุ่น มอบกองคลังก็จะท าแผนใน
การด าเนินการ ในปี 2563 ส าหรับงบประมาณของปีนี้ในการจัดเก็บภาษี
รายได้ ภาษีที่จัดเก็บเองประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งจัดเก็บปีนี้ในช่วง
เดือนสิงหาคม อาจจะกระทบกับโครงการบ้าง เรื่องของการเบิกจ่ายในปี 
2563 ซึ่งรายได้ที่เราจัดเก็บเองประมาณ 30 ล้านบาท ขอบคุณครับ 

นายสามารถ (หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ) เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้
ร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสามารถ ภักดีรัตน์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ รักษา
ราชการแทนหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 2 เรื่อง 
และหารือในที่ประชุมอีก 1 เรื่อง เรื่องแรกคือเรื่องการจัดโครงการร าลึก 

 
/ ครบรอบ 15 ปี .... 



๒๘ 

 

ครบรอบ 15 ปี เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 
ในส่วนของเทศบาลต าบลคึกคักปีนี้ไม่มีการจัดกิจกรรม สืบเนื่องจากความ
คิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในปีที่ผ่านมาว่า ในการจัด
กิจกรรมไม่อยากให้ไปรื้อฟ้ืน เหตุการณ์ความสูญเสีย จะเป็นกิจกรรมทาง
ศาสนาซึ่งบุคคลในพ้ืนที่จะไปวัด อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลของญาติพ่ีน้องเป็น
ประจ าทุกปีอยู่แล้ว ในส่วนของเทศบาลได้จัดตกแต่ง ประดับไฟ บริเวณเรือ
ตรวจการณ์ 813 ตั้งแต่ทางเข้า จนถึงเรือตรวจการณ์813 มีกระบะทราย 
เตรียมเทียนให้นักท่องเที่ยว ประชาชน ผู้ที่สูญเสีย ร่วมปักเทียนไว้อาลัย ขอ
อนุญาตประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบ ในส่วนของกิจกรรมหลัก
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้มอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางม่วง 
และส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดพิธีที่บ้านน้ าเค็ม ในวันที่ 
25-26 ธันวาคม 2562 มีการจัดกิจกรรมภัยพิบัติแห่งชาติ  มีการเสวนา
ร่วมกับภาคประชาชนบริเวณหมู่บ้านน้ าเค็ม เรื่องที่สอง แจ้งประชาสัมพันธ์
ในการด าเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารเกี่ยวกับการจัดระเบียบจราจรใน
ซอยบ้านบางเนียง ซึ่ งผมได้แจ้ ง ไปในกลุ่ มต่ างๆบ้างแล้ ว จะอยู่ ใน
คณะกรรมการการขับเคลื่อนพัฒนาพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวเขาหลัก โดยมี
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ได้มีการลงพ้ืนที่เทศบาลต าบล
คึกคัก ได้รับฟังปัญหา แจ้งแนวทางการแก้ปัญหาในซอยบ้านบางเนียง 
เทศบาลต าบลคึกคักได้รับมอบนโยบายมา ให้ เชิญท่านนายอ าเภอ 
นายกเทศมนตรี ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเขาหลัก ลงส ารวจเส้นทางและ
พ้ืนที่ ออกประกาศของเทศบาลต าบลคึกคักมาที่จะจัดระเบียบทางจราจรคือ
วันเวย์ ในซอยบ้านบางเนียง ต่อไปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 จะมีการจัด
เส้นทางการเดินรถทางเดียว เมื่อเข้าไปทางไฟแดงก็จะมีสามแยกที่เลี้ยวไปยัง
หลังตลาดนัดช่องฟ้า หลังจากช่วงตรงนั้นเป็นต้นไปจนถึงแยกไทยใหม่จะเป็น
วันเวย์ บังคับให้รถเลี้ยวซ้าย ไปยังโรงแรมรามาดา ออกลา เวล่า เขาหลัก 
ออกหลังเดอะวอเตอร์ ส่วนที่สองวันเวย์ที่สามารถกลับได้เลยเลี้ยวซ้ายไปทาง
แยกไทยใหม่ วนซ้ายได้เลย วนทางตลาดนัดช่องฟ้า เดินรถทางเดียว ในส่วน
ของส านักปลัดเทศบาลต าบลคึกคัก ก็จะติดตั้งป้ายการจราจร เพ่ือให้การจัด
ระเบียบในซอยบางเนียงเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น ในส่วนของ
รายละเอียดก็จะแจ้งให้ทราบในล าดับต่อไป ต่อไปเรื่องที่จะหารือในที่ประชุม
สืบเนื่องจากในพ้ืนที่เขาหลักเป็นพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวและได้รับการร้องเรียน
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายครั้ง เรื่องของสุนัขส่วนใหญ่กัดนักท่องเที่ยวเมื่อ 2 
– 3 อาทิตย์ที่แล้ว บริเวณบางเนียง หมู่ที่ 6 ผู้บริหาร น าโดยท่านรองสิริธร 
ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปศุสัตว์ ลงพ้ืนที่แก้ปัญหา มีการจับ
สุนัข ฉีดวัคซีน ตรวจโรคต่างๆและเมื่อวานก็มีเหตุอีกครั้งที่โรงแรม บียอน 
เขาหลัก กัดนักท่องเที่ยวอีกครั้ง คาดว่าน่าจะมีค าสั่งในการแก้ไขปัญหาจาก
อ าเภอตะกั่วป่ามาอีกครั้ง ซึ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ก็มีระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการสัตว์ 

/ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น …… 



๒๙ 

 

 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 บังคับใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2562 
ที่จะให้ท้องถิ่นทั้งหมดด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเรื่องสวัสดิการสัตว์ ทั้งสุนัข
และแมว ซึ่งให้เทศบาลออกในเรื่องเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมสัตว์ หรือ
ปล่อยสุนัขและแมวซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้ท าคู่มือให้มี
ข้อบัญญัติของท้องถิ่นเข้ามาก ากับดูแล ด าเนินการในเรื่องของควบคุมในพ้ืนที่ 
การเลี้ยงสุนัข และแมว ก ากับสถานที่เลี้ยงสัตว์ ก าหนดพ้ืนที่ ว่าพ้ืนที่ไหน
ห้ามเลี้ยงเด็ดขาด เช่น สถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะ วัด โบสถ์ มัสยิด 
ยกเว้นได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ก าหนดในส่วนของพ้ืนที่กี่ตารางเมตร กี่ไร่ 
เลี้ยงได้กี่ตัว ซึ่งผมได้จัดท าร่างไว้ในเทศบัญญัติเรียบร้อยแล้ว ในส่วนต่อมา
เป็นเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต้องใช้ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ เข้ามา
ด าเนินการ ซึ่งก าหนดให้มีสถานกักกันด้วย จะจับสุนัข หรือแมวจรจัด ต้องมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับงบประมาณท้องถิ่น ค่าอาหารสัตว์ ค่าดูแล ซึ่งมีผลกระทบ
ในการบริหารงาน ต้องด าเนินการตามระเบียบ ทั้งนี้ต้องไม่กระทบสถานะ
การเงินการคลังและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และแนวทางการพัฒนา
ในพื้นที่ เบื้องต้นผมขอน าเรียนในที่ประชุมทราบ ขอบคุณครับ 

นายอนิวรรตน์ (ปลัด/เลขานุการ) ขออนุญาตท่านประธานฯ เพ่ิมเติมในส่วนของวาระอ่ืนๆ เรื่องออกเทศบัญญัติ
ควบคุมการเลี้ยงสัตว์ เทศบัญญัติจะน าเสนอในเดือนกุมภาพันธ์ ในวาระการ
ประชุม สมัยประชุมที่ 1 ของปี 2563 ทั้งนี้ทั้งนั้นจะมีการประชุมประชาคม
ก่อน เพราะการออกเทศบัญญัติจะมีผลกระทบต่อชุมชน คร่าวๆคือคนที่มี
สุนัข แมว ต้องขึ้นทะเบียน คือมีเจ้าของถ้ากัดใครต้องรับผิดชอบ สุนัขแมวที่
เลี้ยงต้องมีที่กักขัง กรณีสุนัข แมว จรจัดถ้าไม่มีผู้เลี้ยง เทศบาลต้องน ามา
กักขัง ซึ่งพ้ืนที่กักขังยังไม่มี  

เรื่องถัดมาคือเรื่องตลาด คือตามเทศบัญญัติฉบับเก่า ตลาดมี 2 
ประเภท คือ   1. ตลาดประเภทที่ 1 ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่ง
ปลูกสร้าง คือ อาคารสิ่งปลูก สร้างส าหรับผู้ขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม 
ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย และที่จอด
ยานพาหนะ ตามที่ก าหนด และ ตลาดประเภทที่ 2 ต้องจัดให้มีสถานที่
ส าหรับผู้ขายของ ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่ตางล้าง มือ และที่เก็บรวบรวมหรือ
ที่รองรับมูลฝอย ตามที่ก าหนด ซึ่งเทศบัญญัติฉบับใหม่จะไม่ก าหนดวันเปิด 
แต่มีเง่ือนไขว่าประเภทที่ 1 ต้องเป็นอาคารถาวร ถนนรอบตลาดต้องกว้างไม่
น้อยกว่า 4 เมตร เป็นต้น ส่วนประเภทที่ 2 มีเงื่อนไขน้อยกว่า ต่อไปสามารถ
เปิดได้ทุกวัน อาคารไม่ถาวร แต่มีเง่ือนไขตามเทศบัญญัติ ต้องขออนุญาตและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ  

เรื่องที่ 3 เรื่องติดตั้งป้าย การติดตั้งป้ายตามมติที่ประชุมเรื่องการ
รักษาความสะอาดของผู้ว่าราชการจังหวัดให้จัดเรื่องระเบียบป้าย ซึ่งผมได้
หารือกับนายกแล้วเราจะประกาศเรื่องการจัดระเบียบป้ายโดยอ้างอิง พรบ. 

/ รักษาความสะอาด …… 



๓๐ 

 

 
รักษาความสะอาด และกฎกระทรวงที่ออกตาม พรบ.รักษาความสะอาด 
ต่อไปนี้ถ้าเป็นป้ายชั่วคราวเพ่ือการค้า ท่านต้องมาขออนุญาตที่เทศบาลและ
ติดตั้งได้ไม่เกิน 60 วัน ค่าธรรมเนียม 200 บาท จะขึ้นกี่ป้ายก็ได้ เมื่อได้รับ
อนุญาตแล้วที่ป้ายต้องก าหนดไว้ในป้ายด้วยว่า ติดตั้งวันที่เท่าไหร่ ถึงวันที่
เท่าไหร่ ถ้าเลยก าหนดเวลาแล้ว  ส่วนป้ายที่ไม่เป็นการค้าขึ้นได้ไม่เกิน 30 
วัน ค่าธรรมเนียม 100 บาท  

อีกเรื่องหนึ่งคือประปาบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านปากวีป เป็นโครงการขุด
เจาะบาดาลเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตั้งแต่ประมาณ ปี พ.ศ.2547 ซึ่งทาง
เทศบาลยังไม่ด าเนินการยกเลิกหรือจ าหน่ายโครงการ จึงแจ้งผู้บริหารสั่งการ 
และแจ้งสมาชิกสภาพิจารณา ขอบคุณครับ 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ)   ครับ ยังอยู่ในเรียบวาระเรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกไหมครับ 
 ในเมื่อสมาชิกไม่มีเรื่องเสนออ่ืนๆ ในเรียบวาระที่ 6 นะครับ ถ้าไม่มี ผมก็ขอ

ปิดการประชุมครับ ขอบคุณทุกท่านครับ 
 
ปิดประชุม เวลา ๑2.09  น. 
 

(ลงชื่อ)            ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                           (นายปิติ  ตันสกุล) 
                                           ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 

       (ลงชื่อ)            เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคึกคัก 
                                              (นายอนิวรรตน์ ไชยรัตน์ธนโชค) 
                                            ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลคึกคัก 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
(ลงชื่อ)    กรรมการ 

 (นายสมคิด  หมื่นกล้า) 
ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

 

(ลงชื่อ)    กรรมการ 
                   (นายอุดม  ตันเก่ง)    

     ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑      
 
(ลงชื่อ)    กรรมการ                    

                                  (นายสมญา  นพฤทธิ์)      
    ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒     

     



๓๑ 

 

สภาเทศบาลต าบลคึกคัก ได้รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/๒๕6๒ แล้ว เมื่อครั้งประชุม
สภา สมัย.................... สมัยที่...........ครั้งที ่........./........  เมื่อวันที่............................ณ. ....................................................... 
 
 
           (ลงชื่อ)            ประธานสภาเทศบาลต าบลคึกคัก 
                         ( นายเสน่ห์     บุญน้อย  ) 
                            ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลต าบลคึกคัก  

------------------------------------------------ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


